

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI  
**BAN DÂN TỘC**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /BDT-CSDT  
V/v báo cáo nội dung phục vụ  
Bí thư Tỉnh ủy đối thoại

Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2023

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3237/UBND-NC ngày 11/7/2023 về việc chuẩn bị nội dung phục vụ Bí thư Tỉnh ủy đối thoại và Công văn số 907-CV/BDVTU ngày 06/7/2023 của Ban Dân vận Tỉnh ủy; trên cơ sở báo cáo của Sở Tài chính (tại Công văn số 22 69/STC-NS ngày 13/7/2023), Sở Xây dựng (tại Công văn số 138/SXD-QLHĐXD ngày 14/7/2023) và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tại Công văn số 2856/SNNPTNT-VP ngày 17/7/2023); Ban Dân tộc tỉnh tổng hợp, xây dựng phương án trả lời các câu hỏi được UBND tỉnh giao như sau:

1. Câu 5 nhóm A: “*Giai đoạn 2016-2020, nhiều hộ gia đình được công nhận thoát nghèo nhưng chưa được hỗ trợ tiền biểu dương, khen thưởng theo Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 02/6/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi quy định về hỗ trợ, biểu dương, khen thưởng đối với hộ gia đình, thôn, xã, huyện thoát nghèo ở vùng miền núi tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016-2020*”.

**Trả lời:** Thực hiện Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 02/6/2017 của UBND tỉnh; trong năm 2021, UBND tỉnh đã phân bổ kinh phí cho các địa phương triển khai thực hiện Chính sách này và đã thực hiện hỗ trợ, biểu dương, khen thưởng cho 1.584 hộ thoát nghèo và 2.178 hộ thoát cận nghèo liên tục trong 02 năm 2016 - 2017; năm 2019, Ban Dân tộc tỉnh đã tổng hợp nhu cầu kinh phí gửi Sở Tài chính theo quy định. Trên cơ sở đề xuất của Sở Tài chính, UBND tỉnh đã giao Sở Tài chính kiểm tra tình hình thực hiện chính sách này tại các địa phương; đến năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã Quyết định thanh tra việc thực hiện chính sách này và kết luận thanh tra tại Kết luận số 77/KL-UBND ngày 02/3/2022; thực hiện Kết luận thanh tra của Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh đã hướng dẫn, đề nghị UBND các huyện rà soát, phê duyệt đối tượng thụ hưởng; trên cơ sở đó đề xuất nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách. Ban Dân tộc tỉnh đã tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh nhu cầu kinh phí và những tồn tại, vướng mắc trong việc thực hiện chính sách (như các hộ đã thoát nghèo, thoát cận nghèo trong giai đoạn 2016 – 2020 nhưng tái nghèo, tái cận nghèo trong giai đoạn 2021 – 2025) và đã gửi nhu cầu kinh phí để Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện chính sách (tại Công văn số 849/BDT-CSDT ngày 28/10/2022) nhưng chưa

được bố trí kinh phí. Tuy nhiên, Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017 của HĐND tỉnh và Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 02/6/2017 của UBND tỉnh đã hết hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 (được công bố tại Quyết định số 155/QĐ-UBND ngày 28/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi).

2. Câu 5 nhóm C: “*Qua theo dõi, trên địa bàn xã Trà Phong có 11 điểm có nguy cơ sạt lở, khả năng ảnh hưởng đến 100 hộ dân (các điểm: Gò Rô, Trà Nga, Trà Bung...).* Đề nghị tỉnh quan tâm bố trí kinh phí theo giai đoạn để xây dựng các khu tái định cư cho các hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở nói trên”.

**Trả lời:** Thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN, huyện Trà Bồng đang triển khai thực hiện 03 dự án quy hoạch bố trí sắp xếp, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết cho 112 hộ với tổng mức đầu tư 42,9 tỷ đồng.

Ngày 31/12/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1918/QĐ-UBND phê duyệt kết quả khảo sát lập các dự án bố trí sắp xếp dân cư vùng có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, giai đoạn 2021-2025, trong đó đã xác định xã Trà Phong có nhiều điểm có nguy cơ sạt lở, cần phải xây dựng 05 khu tái định cư tập trung<sup>1</sup> cho 211 hộ và tái định cư xen ghép tại thôn Trà Nga cho 24 hộ. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề nghị huyện Trà Bồng rà soát quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của huyện để bổ sung danh mục các dự án bố trí dân cư vùng có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, giai đoạn 2021 - 2025 và đề xuất các dự án theo thứ tự ưu tiên. Tuy nhiên, đến nay, UBND huyện Trà Bồng chưa có văn bản đề xuất. Đề nghị UBND huyện Trà Bồng khẩn trương có văn bản đề xuất kế hoạch đầu tư công trung hạn theo thứ tự ưu tiên của các dự án này gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện trong thời gian đến.

3. Câu 6 nhóm C: “*Đề nghị tỉnh, Trung ương tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng nhà tránh, trú bão cho Nhân dân. Xây dựng Nhà hỏa táng để Nhân dân trong tỉnh có nơi hỏa táng người chết vì hiện nay địa táng gây ảnh hưởng môi trường về nguồn nước uống cũng như nhiều hộ gia đình không có đất để táng người chết.*”

**Trả lời:**

a) Đối với nội dung “*Đề nghị tỉnh, Trung ương tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng nhà tránh, trú bão cho Nhân dân*”: Tỉnh Quảng Ngãi thường xuyên chịu tác động của bão, lũ; gây thiệt hại lớn về nhà ở, tài sản của Nhân dân và Nhà nước; do đó, đề xuất của Nhân dân cần đầu tư xây dựng nhà tránh, trú bão là hết sức thiết thực. Trong các năm qua, từ nguồn kinh phí thực

<sup>1</sup> gồm: Khu TĐC đội 3, thôn Trà Niu với 85 hộ; Khu TĐC Stray với 32 hộ; Khu TĐC Ra Uê với 27 hộ; Khu TĐC tổ 1, thôn Trà Bung với 40 hộ và Khu TĐC tổ 2, thôn Trà Bung, xã Trà Phong với 27 hộ.

hiện Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ và Dự án Cải thiện khả năng phục hồi của các cộng đồng ven biển dễ bị tổn thương trước các tác động của biến đổi khí hậu ở Việt Nam (GCF), tình triển khai hỗ trợ xây 2.835 nhà an toàn phòng, chống thiên tai cho các hộ dân nằm trong khu vực thường xuyên chịu tác động của thiên tai chưa có nhà an toàn và hiện nay, các chương trình, dự án này đã hoàn thành. Tuy nhiên, nhu cầu xây dựng nhà cộng đồng phòng, chống thiên tai tại các xã thường xuyên chịu tác động của thiên tai là rất lớn. Vì vậy, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu UBND tỉnh kiến nghị bộ, ngành Trung ương và các tổ chức liên quan hỗ trợ xây dựng nhà cộng đồng phòng tránh thiên tai, nhà ở cho người dân nhưng nguồn kinh phí để thực hiện còn khó khăn; thời gian đến sẽ tiếp tục cập nhật, tổng hợp nhu cầu của các địa phương để đề xuất cấp thẩm quyền xem xét bố trí kinh phí thực hiện. Trước mắt, đề nghị UBND huyện Trà Bồng rà soát nhu cầu xây dựng nhà cộng đồng tại địa phương, lập danh mục theo thứ tự ưu tiên để xem xét bố trí trong nguồn đầu tư công và đồng thời rà soát, cập nhật vào Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo hướng xây dựng nhà văn hóa kết hợp phòng, tránh thiên tai cộng đồng; chủ động tổ chức thực hiện kế hoạch sơ tán dân theo Phương án ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hằng năm của địa phương.

b) Đối với nội dung “*Đề nghị xây dựng Nhà hỏa táng để Nhân dân trong tỉnh có nơi hỏa táng người chết vì hiện nay địa táng gây ảnh hưởng môi trường về nguồn nước uống cũng như nhiều hộ gia đình không có đất để táng người chết*”: Tại Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 của UBND phê duyệt Quy hoạch nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030; theo đó, đến năm 2020 sẽ đầu tư 3 cơ sở hỏa táng<sup>2</sup> và giai đoạn từ năm 2021-2030 đầu tư xây dựng mới thêm 3 cơ sở hỏa táng<sup>3</sup>. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn tỉnh vẫn chưa có cơ sở hỏa táng được đầu tư và đưa vào hoạt động. Nguyên nhân do tổng vốn đầu tư cơ sở hỏa táng lớn, nguồn vốn đầu tư công của tỉnh trong những năm qua hạn hẹp và chưa được bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; đồng thời phong tục tập quán của bà con nhân dân trên địa bàn tỉnh vẫn muốn chôn 1 lần nên khó kêu gọi nhà đầu tư do ít hiệu quả.

Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao, Sở Xây dựng đã đề nghị các huyện báo cáo về thực trạng mai táng, quản lý nghĩa trang, nhu cầu cải táng mồ mả và hỏa táng trên địa bàn các huyện. Qua báo cáo của UBND các huyện và thành phố chủ yếu đề nghị về nhu cầu cải táng mồ mả để thực hiện khi giải

<sup>2</sup> gồm: Nhà hỏa táng tại Nghĩa trang sinh thái Hoa viên Vĩnh Hằng tại xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, phục vụ nhu cầu hỏa táng của thành phố Quảng Ngãi, các huyện Nghĩa Hành và huyện Tư Nghĩa; Nhà hỏa táng tại Nghĩa trang Phương Hoàng, phục vụ các đô thị, dân cư trong Khu kinh tế Dung Quất và Cơ sở hỏa táng tại nghĩa trang núi Vòng Sỏi, phục vụ huyện đảo Lý Sơn.

<sup>3</sup> gồm: Cơ sở hỏa táng đặt tại Công viên nghĩa trang tại xã Tịnh Ấn Đông (hoặc tại Công viên nghĩa trang xã Bình Hiệp), phục vụ nhu cầu hỏa táng khu vực phía Bắc thành phố Quảng Ngãi, huyện Sơn Tịnh, huyện Bình Sơn; Cơ sở hỏa táng đặt tại nghĩa trang sinh thái Hoa viên Vĩnh Hằng Đức Phổ tại xã Phổ Ninh, phục vụ nhu cầu hỏa táng của dân cư huyện Đức Phổ, huyện Mộ Đức; Cơ sở hỏa táng tại nghĩa trang thị trấn Di Lăng, thuộc tổ dân phố Cà Đáo, phục vụ huyện Sơn Hà và các huyện phụ cận

phóng mặt bằng và tạo quỹ đất sạch; về hỏa táng người mới mất thì nhu cầu chưa lớn, chỉ có cử tri thị trấn Sông vệ và xã Nghĩa Hiệp huyện Tư Nghĩa kiến nghị về nhu cầu hỏa táng và chỉ có huyện Lý Sơn đề nghị xây dựng nhà hỏa táng. Sở Xây dựng sẽ tổng hợp báo cáo, đề xuất UBND tỉnh để chỉ đạo bổ sung vào kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 đầu tư ít nhất 01 cơ sở hỏa táng và tích cực thu hút đầu tư, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng các cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh; đồng thời thực hiện công tác tuyên truyền, vận động người dân từng bước thực hiện hình thức hỏa táng - hình thức mai táng văn minh, tiết kiệm diện tích đất, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và phù hợp với đời sống hiện đại.

Ban Dân tộc tỉnh kính báo cáo UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Lãnh đạo Ban;
- Các Phòng thuộc Ban;
- Lưu: VT.

**TRƯỞNG BAN**

**Trần Văn Mẫn**